

การลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี: กรณีศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

โดย พรพภัทร สติติเวโรจน์

ตั้งแต่ต้นปี 2567 เป็นต้นมา จะได้ยินข่าวการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐถึงมาตรการหนึ่งในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยการกำหนดให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถือครองซิมการ์ดจำนวนมากต้องไปยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการกับผู้ประกอบการภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกระงับบริการซิมการ์ดทุกเลขหมายที่ต้นถือครองอยู่ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปที่ผ่านมามีให้เห็นได้ว่า คนร้ายได้ใช้ช่องทางในลักษณะของการปลอมเป็นเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ โทร.ไปหลอกลวงประชาชนให้โอนเงิน หรือการส่งข้อความสั้น (SMS) แนบลิงก์ซึ่งหากกดลิงก์จะเป็นการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องโทรศัพท์ของเหยื่อ แล้ว โอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออกจากบัญชีของเหยื่อไปยังบัญชีปลายทางอีกหลายทอดหรือที่เรียกกันว่าบัญชีม้าซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้อาศัยช่องทางเครือข่ายโทรคมนาคมในการก่ออาชญากรรม ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการที่สามารถตรวจสอบซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานที่แท้จริงได้

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยในคดีหมายเลขดำที่ อ.780/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.557/2564 ประเด็นการออกประกาศกำหนดให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย (ประกาศ กทท. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551) ไว้ว่า การจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การออกประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้



บริการ เพื่อเป็นการป้องปราม การนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปประกอบอาชญากรรม หรือก่อความไม่สงบหรือก่อการร้าย ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยสาธารณะ รวมทั้งความมั่นคงหรือความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ ศาลยังได้วินิจฉัยต่อไปว่า ประกาศดังกล่าวมิได้จำกัดสิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารของบุคคลใด

เนื่องจากบุคคลมีสิทธิเข้าถึงการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และสามารถใช้ เคลื่อนความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติที่อยูในการกำกับดูแลกิจการ โทรคมนาคมตามกฎหมายได้ แต่บุคคลดังกล่าวก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนดเช่นเดียวกัน อีกทั้งการให้บุคคลแสดงตัวตนก่อนเข้า ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็มีได้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่อย่างใด เพราะ หากบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะแสดงตัวตน ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมก็ไม่สามารถบังคับเอาข้อมูลส่วนบุคคลได้ แต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบกิจการ โทรคมนาคมย่อมมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กำหนด

ปัจจุบันการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้กำหนด หลักเกณฑ์ไว้ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครอง สิทธิผู้ใช้บริการ สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน และส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการดำเนินธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการกำหนดให้ผู้ที่ต้องการเปิดใช้งานเบอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ต้องไปลงทะเบียนผู้ใช้บริการหรือลงทะเบียนซิมการ์ดที่ศูนย์บริการเพื่อยืนยันตัวตน ก่อน ซึ่งหากผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการ ไม่ยอมให้ข้อมูล หรือไม่แสดงเอกสาร ผู้ให้บริการ สามารถปฏิเสธการให้บริการได้ เป็นไปตามเหตุผลที่ศาลปกครองสูงสุดได้ให้ไว้ใน คำพิพากษาคดีข้างต้นเพราะแม้ประชาชนจะมีสิทธิเข้าถึงการใช้ทรัพยากรด้านการสื่อสาร ของชาติซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่อยูในการกำกับดูแลตามกฎหมายของ กสทช. ได้ แต่ ประชาชนก็ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐกำหนดเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม สาเหตุข้อหนึ่งที่ทำให้หลายคนกังวลในเรื่องของการลงทะเบียน ซิมการ์ด คือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ ปัจจุบันที่มีปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งประกาศฉบับนี้กำหนดให้การบริการ จัดการข้อมูลของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีระบบและมาตรฐานความปลอดภัย ของข้อมูลเช่นเดียวกับมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศว่าด้วยมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ กสทช. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าการลงทะเบียนผู้ใช้บริการจะมีมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นสากล

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

วันที่: จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12143

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 73.66

Ad Value: 81,026

PRValue (x3): 243,078

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: การลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทาง...

โดยสรุปแล้ว เมื่อเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และขณะเดียวกันกลุ่มมิจฉาชีพก็ได้อาศัยช่องทางนี้ในการหลอกลวงประชาชน การลงทะเบียนผู้ใช้บริการจึงยังจะเป็นมาตรการที่จำเป็นในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะปัญหาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อให้การลงทะเบียนผู้ใช้บริการบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถช่วยให้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลดน้อยลงต่อไป

review

จับตา'เรดวัน'MVNO จากมาเลเซียถึงเมืองไทย ตัวเลือกที่ไม่ได้มีแค่สอง

#iBusinessReview

ในปีที่ผ่านมา สังคมต่างกังวลว่าการควบรวมกิจการของธุรกิจโทรคมนาคม อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และมองว่า ค่ายมือถือเหลือเพียงไม่กี่ค่าย ค่าบริการไม่ต่างกัน ไม่เกิดการแข่งขัน แต่อีกด้านหนึ่งยังพบว่า มีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนเครือข่ายเสมือน หรือ MVNO (Mobile Virtual Network Operators) เริ่มทำตลาดอย่างหนักเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค

หนึ่งในนั้นคือ บริษัท เรดวัน เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด หรือ redONE ผู้ให้บริการ MVNO บนเครือข่าย NT ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อาจมีหลายคนสงสัยว่า "เรดวัน" คืออะไร เพราะต่างก็มีความเชื่อว่าเครือข่ายมือถือในไทยวันนี้มีเพียงสองค่ายใหญ่ แต่ถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ถือเป็นเครือข่ายยอดนิยมที่ให้บริการมาอย่าง





ยาวนาน

redONE เริ่มต้นให้บริการในประเทศมาเลเซียเมื่อปี 2555 โดยใช้ เครือข่าย Celcom Axiata เน้นให้บริการภายใต้คอนเซ็ปต์ Back to Basics ด้วยแพคเกจรายเดือนที่เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้ใช้งาน ทำให้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2562 ได้เปิดตัวที่ประเทศสิงคโปร์ โดยใช้เครือข่าย StarHub ก่อนจะให้บริการในไทยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

โดยให้บริการแบบรายเดือน (Postpaid) เน้นครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานในราคาสัมเหตุสมผล ไม่แพงเหลือใช้ และไม่บ่อยจนขาดช่วง ไม่ต้องจ่ายบริการไม่จำเป็น ได้ใช้งานมือถือตรงตามต้องการอย่างแท้จริง ปัจจุบันราคาเริ่มต้นที่ 199 บาทต่อเดือน สูงสุดอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด โทร.ฟรีไม่จำกัดทุกเครือข่าย ราคา 699 บาทต่อเดือน

ปัจจุบัน redONE มียอดผู้ใช้งานในประเทศไทยกว่า 30,000 เลขหมาย ตั้งเป้ายอดผู้ใช้งานในปี 2567 อยู่ที่ 100,000 เลขหมาย พร้อมฐานตัวแทนผู้ให้บริการกว่า 3,000 จุดครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ที่ผ่านมามีการทำตลาดในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งผ่านโซเชียลมีเดีย สื่อนอกบ้านตามชุมชนจังหวัดต่างๆ และจุดขายผ่านตัวแทนจำหน่าย ตั้งแต่ ตัวแทนประจำจังหวัด (AG)

จังหวัดละ 1 แห่ง ตัวแทนระดับเขต (PNC) ที่เน้นสร้างทีมขาย และบริหารเอง ตัวแทนบุคคลทั่วไป (SA) เน้นขายผ่านผู้บริโภครโดยตรง และตัวแทนร้านค้าปลีก (NC) ตามร้านหรือบูทขายโทรศัพท์มือถือต่างๆ

แผนพอยต์ที่ redONE พบเจอบ่อยครั้ง คือ ลูกค้านำถามว่า “เรดวันคืออะไร” จึงได้พยายามสื่อสารการตลาดให้เป็นที่รู้จัก สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค อาทิ ผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทย ช้างศึก 2024 อย่างเป็นทางการ รวมทั้งตัวแทนจำหน่ายสื่อสารถึงผู้บริโภคด้วยจุดขายหลัก คือ อินเทอร์เน็ตไม่ลดสปีด เร็วและแรงในราคาเบาๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายซั้ซ้อนระหว่างเดือน

ขณะที่ประเทศมาเลเซีย redONE ประสบความสำเร็จด้วยจำนวนฐานผู้ใช้งานกว่า 2 ล้านราย และได้ขยายไปสู่ธุรกิจอื่น อาทิ บริการสินเชื่อเงินสดออนไลน์ redCASH สำหรับลูกค้าเรดวัน มาเลเซีย วงเงินตั้งแต่ 1,000-10,000 ริงกิต อัตราดอกเบี้ยพิเศษ รวมทั้งบริการอื่นๆ ได้แก่ การประกันภัยภายใต้ชื่อ redCARE และแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ redMALL เป็นต้น

ในงานเลี้ยงขอบคุณประจำปี redONE Star Night 2024 ที่เกิดขึ้นไฮแลนด์เมื่อเดือนก่อน ได้ประกาศแผนงานว่า ในปี

2567 จะได้เห็น redONE รีเฟรชแบรนด์ใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น รวมทั้งเปิดแผนบริการ 5G ทั้งระบบรายเดือน และเติมเงิน

ที่ผ่านมา เรดวัน มาเลเซีย เน้นทำการตลาดสปอร์ต มาร์เกตติ้งเป็นผู้สนับสนุนทีมกีฬาต่างๆ ล่าสุดดึงอดีตนักฟุตบอลทีมชาติมาเลเซีย ซาฟิอู ซาลิ เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ เพื่อโปรโมตแพคเกจ UX50 โดยที่ก่อนหน้านี้ยังได้ซื้อลิขสิทธิ์ การตั้งชื่อสถานีรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ภายในสถานีเคแอล

เซ็นทรัล กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยใช้ชื่อว่า KL Sentral redONE เป็นเวลา 5 ปี

จากมาเลเซียกลับมาที่ประเทศไทย ปัจจุบัน NT มีจำนวน เลขหมายมือถือสะสมกว่า 9 ล้านเลขหมาย แต่ข้อมูลในปี 2565 มีผู้ใช้บริการ 2.16 ล้านเลขหมาย แบ่งออกเป็นให้บริการโดย NT จำนวน 2.1 ล้านเลขหมาย และให้บริการโดย MVNO เพียง 6.3 หมื่นเลขหมาย จากผู้ใช้บริการ 4-5 ค่ายโดยประมาณ จึงยังมี โอกาสที่จะทำการตลาดเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคได้อีกมาก

อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคของ MVNO คือ เมื่อ ซื้อบริการจากเครือข่ายหลัก นอกจากต้องจ่ายค่าธรรมเนียม เลขหมายแก่ กสทช. เดือนละ 1.50 บาทต่อเลขหมายแล้ว ยังต้องจ่ายค่าบริการอื่นๆ ให้กับเจ้าของเครือข่าย ประมาณ เดือนละ 10 บาท

จากต้นทุนดังกล่าว จึงน่าสังเกตว่า แพคเกจมือถือของ MVNO แต่ละค่ายแตกต่างจากค่ายหลัก คือ หากใช้อินเทอร์เน็ต ปริมาณน้อยราคาจะแพง แต่หากใช้ในปริมาณมากราคาจะถูก แม้มีข้อจำกัดเรื่องเทคโนโลยีที่ยังไม่มี 5G ก็ตาม จึงเหมาะสำหรับ ผู้ใช้มือถือที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือการโทรเป็นหลัก ไม่ ต้องการบริการเสริม เช่น ความบันเทิงต่างๆ ที่ไม่จำเป็น

ขณะเดียวกัน NT ในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายของตนเอง ภายใต้ชื่อ my 5G และขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่บรรดา MVNO จำเป็นต้องพัฒนาและบำรุงรักษาเครือข่ายให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อให้บรรดาผู้ให้บริการ MVNO สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือและสามารถแข่งขันในตลาดได้ แม้จะแตกต่างจากค่ายใหญ่ที่มีเครือข่ายและคลื่นความถี่เป็นของตัวเองก็ตาม .



หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/2566 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2566 พบว่า MVNO นอกจากต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ กสทช. เลขหมายละ 1.50 บาทต่อเดือนแล้ว ต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้งานระบบ Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) และการใช้งานอุปกรณ์ Home Location Register (HLR) แก่เครือข่าย เลขหมายละ 10 บาทต่อเดือน

เปิด6สำนวนร้องเรียน“บ๊ิกโจ๊ก”ในป.ป.ช. ส่อถูกดองเช่นเคย-รอความหวังปธ.คนใหม่

ผู้จัดการรายวัน360° - เผยเหตุ “โจ๊ก” กล้าทำทนายให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบปมเอี่ยวเว็บพนัน เพราะเคยหลุดคดีส่วย ร้านคาราโอเกะ ที่ ป.ป.ช.สอบเมื่อ 14 ปีก่อน แต่อย่าชะล่าใจ เพราะล่าสุดคดีถูกรื้อขึ้นใหม่ ซ้ำยังมีอีก 6 เรื่องที่ “โจ๊ก” ตกเป็นผู้ถูกร้อง โดย ป.ป.ช.รับไว้แล้ว 3 อยู่ระหว่างตรวจสอบอีก 3 คาดโดนดองเช่นเคย ได้แต่หวัง ป.ป.ช.ยุคใหม่ หลังจาก “บ๊ิกก๊วย” คนสนิท “บ๊ิกบ่อม” พันแก้วี่ประธานไปแล้ว จะเร่งทำความจริงให้ปรากฏ

เมื่อบ่าย 16 ก.พ.ที่ผ่านมา “บ๊ิกโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ได้ให้สัมภาษณ์สื่อ เรื่องข่าวที่ว่าตนเอง อาจถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีฐานพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ ไปพร้อมกับผู้ได้บังคับบัญชาอีก 8 คน ที่ถูกส่งฟ้องไปแล้ว จากคดีเดียวกันกับ “มินนี่” น.ส.ธันยรัตน์ สุจริตชินศรี

โดย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ บอกว่าตัวเองไม่กังวล เป็นเรื่องเก่าตั้งแต่ที่ถูกตำรวจบุกค้นบ้าน แล้วถูกนำมาเล่าใหม่ เชื่อว่าเป็นการเตะตืดขา ชัดขวางตนเองไม่ให้ขึ้นเป็น ผบ.ตร. จึงมีการรื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมา ซ้ำยังปล่อยยวลีเด็ดที่ว่า “ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยาชูกำลัง” และ “ความจริงมีหนึ่งเดียว” เมื่อตัวเองไม่ได้รับเงินเว็บพนัน เงินทุกอย่างก็สามารถชี้แจงได้หมด

คล้ายหลังไปเพียงวันเดียว ในวันเสาร์ที่ 17 ก.พ. 67 ก็มีข่าวส่วพุดออกมาว่า พนักงานสืบสวนสอบสวนคดี “เว็บพนันเครือข่ายมินนี่” ได้พบพยานหลักฐาน และผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ต้องหาข้างต้นในคดีเพิ่มเติม จึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีข้าราชการตำรวจอีก 5 นาย ประกอบด้วย

- 1. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. 2. พล.ต.ต.ไพโรจน์ ภูจิระพันธ์ ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาของ พล.ต.อ.

สุรเชษฐ์ 3. พ.ต.อ.แดนไพโร แก้วเวฬุ รองผู้บังคับการสืบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 4. พ.ต.อ.นฤวัต พุทธิวิโร ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5. ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร ผบ.หมู่ สายตรวจ 3 กองบังคับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล

สาเหตุนี้เกิดจากการที่ พ.ต.ท.ศรีษะ ปริญญาตรี ลูกน้องคนสนิทของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในท้องที่ สน.เตาปูน เรื่องนำบัญชีม้า มารับโอนเงินจากเว็บพนันออนไลน์ เครือข่ายใหญ่ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เคยเป็น ผกก.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยบัญชีม้าที่ “รองศรีษะ” ถือเอาไว้ มีเส้นเงิน รับถอน ถ่ายโอน พัวพันยุ่งเหยิงอึ้งตึ้งนึ่ง ไปกับผู้ต้องหาทั้งในเครือข่าย “มินนี่” และเครือข่าย “อู๊ด หาดใหญ่” หน้าซ้ำยัง ยังพัวพันมาถึง บ๊ิกโจ๊ก กับคนในครอบครัว และบริวารอีกหลายต่อหลายคน

ส่วนสาเหตุที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล้าทั้งทำในระหว่าง การให้สัมภาษณ์สื่อว่า “ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยาชูกำลัง” แต่ถ้าตนเองไม่สู้ ก็คงต้องลาออกไปเลย ถ้าตนเองจะตาย ก็คงตายตั้งแต่อยู่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ตนเองคงไม่ตายน่าตื่นด้วยการทำธุรกรรมออนไลน์” นั้น

ก็เพราะที่ผ่านมา เมื่อปี52-53 หรือเมื่อ 14-15 ปีที่แล้ว พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เคยพลาดใช้บัญชีธนาคารของตัวเอง รับโอนเงินจากผู้ต้องสงสัยเครือข่ายส่วยร้านคาราโอเกะ ในพื้นที่ จ.นครพนม จนเป็นประเด็นให้ถูกร้อง ป.ป.ช. มาแล้ว แต่เจ้าตัวอ้ายความสนิทสนมกับบอร์ด ป.ป.ช.ในขณะนั้น ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้ ปัจจุบันเรื่องดังกล่าว ได้ถูก พ.ต.อ.กฤษณะพงศ์ กัญจนชัย

กิจ รองผู้บังคับการกองร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เมื่อเมื่อไม่กี่กับ "บักโจ๊ก" นำเอกสาร เดินทางไปที่สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อยื่นเรื่องขอให้ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. รื้อคดีเก่าขึ้นมาสอบสวนกันใหม่ เรื่องทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ออกเลขรับหนังสือหรือข้อพิพาทคดีเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ ในระหว่างที่ชุดคดีคลายคดีส่วยการพนันออนไลน์ กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน ในการใช้แจ้งข้อหาดำเนินการกับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ อยู่ นั้น ยังมีเอกสารลับที่หลุดมาจาก ป.ป.ช. ในเรื่อง "บักโจ๊ก" กำลังถูกร้องเรียนอยู่ 6 เรื่อง แบ่งเป็นร้องที่ตรวจรับแล้ว 3 เรื่อง ได้แก่

หนึ่ง คดีตามหนังสือ สบก.-ตร./000160/2567 (6761010461) กรณีผู้ถูกร้อง (พล.ต.อ.สุรเชษฐ์) ให้ นายครรชิต ทองสมาน โอนเงินจ่ายค่าไฟฟ้าของ บ้านเลขที่ 9/147 และ 9/148 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 3-9 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งนายครรชิต เกี่ยวข้องกับการทำเว็บพนันออนไลน์ เครือข่ายมินนี่ แต่ผู้ถูกร้องกลับให้สัมภาษณ์ว่า ได้ให้ผู้บังคับบัญชาชำระค่าไฟฟ้า รายเดือน เดือนละ 10,000 บาท จึงเชื่อว่า ผู้ถูกร้องรับสินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

สอง คดีตามหนังสือ สบก.-ตร./000727/2567 (6761011315) กรณีผู้ถูกร้องที่ 1 (พล.ต.อ.สุรเชษฐ์) กับพวก มีพฤติการณ์เรียกรับผลประโยชน์ จากเว็บไซต์การพนันออนไลน์ อาทิ ค่ารักษาพยาบาลให้กับบิดา ของผู้ถูกร้องที่ 1 และบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวจำนวน 230 ครั้ง เป็นเงิน 24,020,567 บาท

จากการจำแนกเงินแบ่งเป็น-ค่ารักษาพยาบาลที่โอนไป บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด หรือ รพ.วิชัยยุทธ 2,890,163 บาท

- ค่าส่วนกลางของที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร ทาวน์โฮมวิว ซิกตี้ ช่วง พ.ศ. 63-ก.ค. 65 จำนวน 15 ครั้ง เป็นเงิน 433,364.40 บาท
- ค่าใช้จ่ายนิติบุคคลอาคารชุด 98 ไวร์เลส ถนนวิฑูโย ในห้วงเวลา พ.ย.61- มิ.ย.65 จำนวน 15 ครั้ง เป็นเงิน 1,200,610.30 บาท
- ค่าโทรศัพท์หมายเลข 065-3546519 ในห้วงเวลา มี.ค. 65-ก.ย. 66 จำนวน 18 ครั้ง เป็นเงิน 110,070.25 บาท
- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาและค่าตอบแทนการทำงาน ในลักษณะเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง กล่าวคือ รับทุกเดือน จำนวนเท่าๆ กันสม่ำเสมอ จากตารางสรุปรายรับรายจ่าย ของผู้ถูกร้องที่ 1 ตั้งแต่ปี 62-66 พบว่าเป็นยอดรายรับรวม 170,702,149 บาท และเป็นยอดรายจ่ายรวม 161,026,037 บาท
- รายจ่ายอื่นๆ เช่น รายการจ่ายค่าข้าวฟาร์ม ซึ่งทำเป็นบัญชีแยกยอดออกมาอีก 1,042,981 บาท

สาม คดีตามหนังสือ สบก.-ตร./000790/2567 ขอให้ตรวจสอบกรณีปรากฏจากข่าวว่า ตำรวจได้เข้าบุกค้นบ้านผู้ต้องสงสัยว่า กระทำความผิดเกี่ยวกับพนันออนไลน์ แต่ผู้ถูกร้องไล่ตำรวจออกไปโดยไม่ให้ค้น โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้น อยู่ระหว่างตรวจสอบในเชิงลึกอีก 3 เรื่อง ได้แก่

หนึ่ง เรื่องตามหนังสือ เลขที่ 6220014208 (L) กระทำ ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีผู้กล่าวหาขอให้ตรวจสอบว่า การกำหนด TOR การจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ของสตช. ได้กำหนดวุฒิ การศึกษาของ

บุคลากรถูกต้องหรือไม่ ตรงตามคุณสมบัติของ กสทช. หรือไม่

สอง เรื่องตามหนังสือเลขที่ 6240043426 (XL) เกี่ยวกับทุจริตในการดำเนินการที่จะขยายเวลาของสัญญาโครงการระบบทางด่วนชั้นที่ 2 สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนชั้นที่ 2 (ส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชน โดยเรื่องนี้จะมีมูลค่าประมาณ 1 "บักโจ๊ก" เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สาม เรื่องตามหนังสือเลขที่ 6290010930 (L) กรณีกระทำการหรือไม่กระทำการใดๆ ในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบ เพื่อจะช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้รับโทษหรือรับโทษน้อยลง และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีผู้ถูกร้องมีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบการเล่นพนันม้าแข่ง ในสนามราชตฤณเมัยสมาคม โดยไม่ดำเนินการจับกุม "นายเป้ง สามย่าน" หรือ นายประชา ประเสริฐวรกุล และพวกซึ่งได้จัดให้มีการเล่นในท้องถิ่นหนึ่งโพสท์ และเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้การพนันแข่งม้า

โดยเรื่องนี้จะมีมูลค่าประมาณ เมื่อปี พ.ศ. 2561 พ.ศ.ท.สันธนะ ประยูรรัตน์ เปิดหลักฐานคดีประวัติโอ กลุ่มผู้ต้องหาที่พัวพันกับการแข่งม้า และเข้าร้องเรียนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ว่านายประชา และพวก มีพฤติกรรมเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ในการพนันแข่งม้า รวมถึงตั้งข้อสังเกตว่า พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันแข่งม้า (ในขณะนั้น) ได้เข้าไปตรวจสอบ และแถลงข่าวจับผู้ลักลอบเล่นการพนัน แต่ไม่จับ นายประชา ซึ่งทาง พ.ต.ท.สันธนะ เห็นว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

คดี 6-7 คดีใน ป.ป.ช. ของพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เหล่านี้ ถือเป็นเรื่องใหญ่ทั้งสิ้น แต่หลายเรื่องถูกตองเดิม-กับใส่ลิ้นชักเอาไว้, บ้างถูก ป.ป.ช. ตีตก หรือ บางเรื่องก็ใช้เวลาสอบสวนข้ามปี ก็ไม่เสร็จเสียที

ไม่ต่างจาก "คดีอื้อฉาว" หลากๆ คดีที่สังคมจับตาที่ส่งไป ป.ป.ช. เป็นไปเวลานานนมแล้ว ก็เงียบหายไป ยกตัวอย่างเช่น คดีทุจริตเสาไฟกินรี ที่ อบต.ราชาเทวะ จ. สมุทรปราการ ที่เป็นเรื่องอื้อฉาวสะเทือนสังคม ก่อให้เกิดความเสียหายกับงบประมาณแผ่นดินหลายร้อยล้านบาท มาตั้งแต่ปี 64 แล้ว พอมีการส่งเรื่องไป ผ่านมา 2 ปี จะ 3 ปีแล้ว ปานนี้ ป.ป.ช. ก็ยังไม่ได้ข้อมูล

ดังนั้น จึงมีคำถามว่า 6-7 เรื่องของ "บักโจ๊ก" ก็อาจจะไม่ต่างกัน คือสุดท้ายเมื่อไปถึงป.ป.ช. ก็จะหายเข้ากลีบเมฆไป!

สำหรับ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. นั้น นับว่าเป็นเด็กในถาดของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส่วน พล.ต.อ.ประวิตร จะใกล้ชิดกับ "บักโจ๊ก" แค่ไหน อย่างไร ก็รู้ๆ กันอยู่ แต่ที่แน่ๆ หลายคนเริ่มหมดอาลัยตายอยากกับ ป.ป.ช. ในยุคนี้น

อย่างไรก็ตาม กันยายนนี้ พล.ต.อ.วัชรพล ก็จะครบวาระแล้ว ต้องพ้นตำแหน่งประธาน ป.ป.ช. ก็หวังว่า ประธาน ป.ป.ช. คนใหม่จะรับรู้ถึงความกดดัน ที่สังคมมีต่อคดีของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล

ทั้งนี้ เรื่องของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ จะผิดหรือไม่ผิด นั้น อีกประเด็นหนึ่ง แต่ที่สำคัญคือ ป.ป.ช. ต้องทำความจริงให้ปรากฏ จึงจะเป็นที่พึงหวัง เรียกศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมา.